

# Kargamento sa Dagat Forwarder [mula Pilipinas hanggang USA](#) Ekspresang serbisyo ng DDP agent sa pagpapadala



## Pakinabang ng Kargamento sa Dagat



### Worldwide Shipping

Mainly sea route: United Kingdom(UK)  
North America USA,Canada, Mexico,  
South America,Europe and Southeast Asia.





## Various Sea Ports in China

Export from all main sea ports in China such as GuangZhou, ShenZhen, NingBo, ShangHai, QingDao, TianJin, XiaMen, HongKong.

### Pamamaraan sa Pagpapadala

# Transportation process



**Provide information**



**Discuss a problem**



**Sign a bill**



**Take over cargo**








**Customs clearance**



**Reach destination**

## Ang Sabi ng Mga Customer

<p>J*****   United States</p>	<p>Supplier Service: <b>Very satisfied</b> (5 stars)            On-time Shipment: <b>Satisfied</b> (4 stars)</p>		<p>Air freight shipping to Amazon door to door service fr...            ★★★★★            Great service</p>
<p> <b>Mikey Wu</b>            Sunny Worldwide Logistics (SZ) Limited            Thanks Joe</p>			
<p>Y*****g   United States</p>	<p>Supplier Service: <b>Very satisfied</b> (5 stars)            On-time Shipment: <b>Very satisfied</b> (5 stars)</p>		<p>1*20GP FOB Tianjin to Brooklyn, NY 11224 DDU service            ★★★★★            I was very happy with the service. Daisy was my sales representative and even though it was my first time buying and I asked a million questions, she always answered all of them. The service was great. I did have some misunderstanding with the product, but the mistake was fixed and there is no hard fillings left on my site.</p>

## Bakit Pumili ng Sunny Worldwide Logistics

Ang Inaalala mo	Ang aming mga Solusyon
1. Naghiwa-hiwalay ang mga supplier, mahirap pag-isahin ang epekto ng logistik	20 taon na nakaranas sa serbisyo ng konsentrasyon, pag-aalaga ng mga kalakal nang higit pa sa may-ari, ang first-line on-site na pagsubaybay, real-time na feedback sa pagsubaybay ng buong node
2. Ang gastos sa logistik ay mataas, ang quotation sa industriya ay hindi pantay	Nag-aalok ng pinakamahasag na mga solusyon sa pagpapadala ayon sa bawat kaso upang makatipid ng humigit-kumulang 5% na gastos para sa iyo
3. Ang lakas ng mga channel ng logistik ay hindi sapat, at ang kahusayan sa transportasyon ay mabagal, kaya imposibleng masubaybayan at magtanong	Si Sunny ay mga miyembro ng WCA ng global freight forwarding, wala pang 1% na kwalipikadong negosyo sa China, at mga vice president ng Shenzhen Airlines Association
4. Hindi mahawakan ang mga abnormal na pangyayari, na nagreresulta sa overlay sa gastos	Sa kaganapan ng isang emergency, isang emergency plan ay ibibigay sa loob ng 30 minuto, at ang makatwirang tiwala sa sarili ay lalampas sa mga kapantay.
5. Hindi ma-verify ang kwalipikasyon ng kumpanya ng Logistics, hindi matitiyak ang kaligtasan ng mga kalakal	Eksklusibong freight forwarding ng mga internasyonal na sikat na negosyo tulad ng Wal-Mart, Huawei, COSTCO, atbp., hindi bababa sa 10 taon.

## ang aming serbisyo

---

- Sea Freight
  - FCL (20ft,40ft,40HQ,45HQ container)
  - LCL (Bulk cargo, loose cargo)
- Bagaheng panghimpapawid

(Bago magtanong, mangyaring kumpirmahin kung aling paraan ang iyong pipiliin)

## Destinasyon at iskedyul ng Pagpapadala

---

Patutunguhan	Iskedyul	Tagal
Maynila	Martes/ Huwebes/ Biyernes	20-25 araw
Davao	Biyernes	20 araw
Cebu	Biyernes	20 araw
USA	Araw-araw	18-22 araw
EUR	Araw-araw	20-25 araw

## Kung ano ang magagawa natin

---

Mga Item ng Serbisyo	Pinto sa Pinto		Pinto sa Port	Port to Door	Port sa Port
	DDP	DDU			
Pumili ng mga kalakal	✓	✓	✓	X	X
I-export ang custom na deklarasyon	✓	✓	✓	X	X
Transportasyon	✓	✓	✓	✓	✓
Mag-import ng custom clearance	✓	✓	X	✓	X
Tungkulin at VAT	✓	X	X	✓	X
Paghahatid sa pinto	✓	✓	X	✓	X

**Profile ng Kumpanya ►**

[Sunny Worldwide Logistics](#) (Shenzhen) Limited - itinatag noong 1998, isang international freight forwarder sa China. Ibinibigay namin ang dagat, lupa, sasakyang panghimpapawid, customs clearance, inspeksyon at trailer, CO, F/A, fumigation, insurance at iba pang nauugnay na mga bagay sa one stop service.

Kami ay 20 taon nang may karanasan sa serbisyo ng konsentrasyon, na nag-aalaga ng mga kalakal nang higit pa sa may-ari, ang unang linya ng on-site na pagsubaybay, real-time na feedback sa pagsubaybay ng buong node.

Maaari kaming Mag-alok ng pinakamahusay na mga solusyon sa pagpapadala ayon sa bawat kaso at bihasa sa customs clearance sa Pilipinas, United States, Europe, Australia, atbp., na gumagawa ng custom clearance 1-2 araw na mas maaga.

Si Sunny ay mga miyembro ng WCA ng global freight forwarding, wala pang 1% na kwalipikadong negosyo sa China, at mga vice president ng Shenzhen Airlines Association.

Sa kaganapan ng isang emergency, isang emergency plan ay ibibigay sa loob ng 30 minuto, at ang makatwirang tiwala sa sarili ay lalampas sa mga kapantay.

